



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนของจังหวัดสุโขทัย ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่
หมวดอักษร กจ

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนของจังหวัดสุโขทัย หมวดอักษร กจ ออกประมูลและมีผู้เข้าเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการประมูลพร้อมกันได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยแล้ว ภายหลังเมื่อครบกำหนดชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนรถแล้วปรากฏว่ามีผู้ชนะการประมูลบางหมายเลขไม่ชำระราคาหรือชำระไม่ครบถ้วน ดังข้อมูลตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจึงนำหมายเลขทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หมวดอักษร กจ ผู้ชนะการประมูลค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ และออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนของจังหวัดสุโขทัย ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ กจ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต หมวดอักษร กจ จะเปิดระบบวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และปิดระบบวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ก่อนวันประมูล โดยกรอกข้อมูลเข้าร่วมประมูลพร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อลงลายมือชื่อส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากภายหลังออกประกาศนี้ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการเปิดเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว และจะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียน นั้น

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้


(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลและไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้นและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขทะเบียนให้ถือว่ายกเลิกการประมูลและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต

(<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๖๑ ๒๗๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางอัญชรี พรมอยู่)

นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดสุโขทัย

บัญชีหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลใหม่ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑)

หมวดอักษร กจ

รูปแบบหมายเลขประมูลที่นำออกประมูลใหม่

เปิดระบบวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กลุ่ม	หมายเลข					ราคา เริ่มต้น	หลักประกัน/ หนึ่งหมายเลข	เพิ่มราคา ครั้งละ
หมวดอักษร กจ จำนวน ๓ หมายเลข								
๓	๖๖๔๔	๖๗๘๙	๗๘๗๘			เท่ากับราคา ที่ค้างชำระ ของแต่ละ หมายเลข	๒,๕๐๐	๑๐๐ บาท หรือมากกว่า

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดสุโขทัย ที่นำออกประมูลใหม่
หมวดอักษร กจ
เปิดระบบวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

หมวด	กลุ่ม	หมายเลข					จำนวนเลข
กจ	๓	๖๖๔๔	๖๗๘๘	๗๘๗๘			๓
รวมทั้งหมด							๓